

CHỈ THỊ

V/v tích cực giải quyết hàng hóa vật tư ứ đọng ở các đơn vị sản xuất kinh doanh của thành phố và quận huyện

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành phố và quận huyện đang gặp những khó khăn lớn do thiếu vốn lưu động. Ủy ban nhân dân thành phố với sự hỗ trợ của Nhà nước đang nỗ lực tìm nguồn vốn trong nước và nước ngoài để đáp ứng yêu cầu vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, kết quả đợt kiểm kê và đánh giá lại vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh cho thấy ở các đơn vị còn một khối lượng lớn sản phẩm, hàng hóa, vật tư tồn đọng, có loại vật tư hàng hóa tồn đọng lâu ngày. Đây là nguồn vốn lưu động rất quan trọng nhưng không phát huy được hiệu quả. Tình trạng này không thể để kéo dài.

Để giải quyết một bước cơ bản tình hình trên nhằm bổ sung kịp thời nguồn vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh căn cứ tình hình hàng hóa, vật tư ứ đọng của đơn vị, tiến hành phân loại và có biện pháp tiêu thụ ngay cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố và các tỉnh. Những thiết bị, vật tư lỗi nhập khẩu nhưng không có nhu cầu, không tiêu thụ được trong nước thì tìm cách tái xuất khẩu. Đối với các loại hàng khó tiêu thụ, hàng bị mất phẩm chất, v.v... có thể giảm giá trong những trường hợp nhất định, có thể chịu lỗ để thu hồi vốn.

2/ Giám đốc các sở ngành chủ quản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các liên hiệp. Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chủ trương giải quyết hàng ứ đọng, và báo cáo kế hoạch thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Cục Thống kê vào ngày 15/10/1990 và sau đó thường xuyên báo cáo định kỳ vào cuối mỗi tháng. Mỗi đơn vị cần tổ chức một bộ phận chuyên trách công tác này.

3/ Sở Tài chính và Ban Vật giá thành phố có trách nhiệm theo dõi, giải quyết nhanh thủ tục xét duyệt giá cho các đơn vị. Ủy ban Kế hoạch thành phố, Công ty Vật tư tổng hợp, Sở Thương nghiệp chủ động cung cấp thông tin về nhu cầu hàng hóa vật tư cho các đơn vị, hướng tiêu thụ các loại hàng hóa, vật tư.

4/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách khối nào, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong khối thực hiện chủ trương này. Đối với những vấn đề khó khăn, cấp sở không giải quyết được hoặc quá thẩm quyền của Sở thì Giám đốc Sở xin ý kiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách khối cho ý kiến giải quyết. Riêng đối với các vướng mắc của các quận huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Công Ái chịu trách nhiệm giải quyết.

Ủy ban nhân dân thành phố phân công đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Công Ái chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết hàng hóa, vật tư ứ đọng của thành phố.

Yêu cầu các Sở khẩn trương triển khai chỉ thị này đến các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh của Sở mình, ráo riết chỉ đạo thực hiện, tổ chức giao ban hàng tuần, phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cơ sở, và phản ánh tình hình kịp thời và kiến nghị biện pháp giải quyết những vấn đề cụ thể cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách khối.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Huân